

# Member Club

By Jitrapat Boonchalero

**สวัสดิ์** ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน พบกันในเดือนนี้ด้วยความสดใสอีกครั้ง หลังจากหลาย ๆ ท่านได้หยุดพักผ่อนยาวจากเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ซึ่งก็อาจจะได้อิมมูนู อิมใจ ได้ทั้งความสุข สนุกสนาน กลับมาพบกันอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งก็มีวันสำคัญที่กำหนดเป็นวันหยุดอยู่หลายวันเหมือนกัน เช่น เปิดมาวันแรก

**วันที่ 1 พฤษภาคม 2554** วันแรงงานแห่งชาติหลาย ๆ เป็นวันสำคัญและเป็นวันหยุดของหลาย ๆ ท่านกับหลากหลายอาชีพ ซึ่งก็อาจเป็นทั้งวันหยุดและพบกับความสุขกับการปรับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนใหม่

**วันที่ 13 พฤษภาคม 2554** เป็นวันพีชมงคล ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมไทยได้ประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (พิธีแรกนา) เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญของเกษตรกร เป็นพิธีที่ทำให้ติดตามกันทุกครั้งว่า การเสี่ยงทายต่างๆ จะออกมาเป็นอย่างไร แต่ก็เหมือนสิ่งทีกระตุ้นเตือนให้กำลังใจและให้คนไทยไม่ตกอยู่ในความประมาทและ**อีกทั้งในเดือนนี้อาจเป็นเดือนแห่งวันเกิดของท่านสมาชิก**อีกหลาย ๆ ท่าน สมาคมฯ ก็ขออวยพรผ่านสื่อนี้ถึงท่านขอให้ป็นปีของท่าน ขอให้ท่านมีความสุข ขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ขอให้มีอนาคตที่สดใสและไม่ว่าท่านจะพบสิ่งใดที่เป็นความยากลำบากขอให้มองเป็นความท้าทายและพยายามข้ามพ้นมันไปได้ด้วยความสามารถของเราเอง

**และสำหรับกิจกรรมเด่นของเรานี้ที่ท่านสมาชิกไม่ควรพลาดการเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้:**

**วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2554** สมาคมฯ เปิดบูธจัดกิจกรรมพิเศษในงานแสดงสินค้า อินเตอร์แมค 2011 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมระดับนานาชาติอันประกอบด้วยพาววิลเลียนจากประเทศต่างๆ เช่น เยอรมัน จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ เป็นต้น

และแน่นอนว่าบูธของสมาคมฯ จะต้องอลังการด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมายที่จะดึงดูดใจให้มีผู้เข้าชมจะแวะเวียนเข้าไปทักทายและทำความรู้จักในบริการต่างๆ ของสมาคมฯ เพิ่มขึ้นและขอโอกาสนี้เชิญชวนเพื่อนๆ สมาชิกสมาคมฯ แวะไปชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 10.00-19.00 น. ท่านสมาชิกสมาคมฯ อย่าลืมแสดงตัวด้วยบัตรสมาชิกและขอรับของชำร่วยเป็นที่ระลึกได้ที่งานนี้ละคะ

นอกจากนี้ ฝ่ายการตลาด ยังได้**จัดสัมมนาพิเศษขึ้นภายในงาน** เพื่อให้สมาชิกได้เข้าร่วมศึกษาประสบการณ์**ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน** โดย ผศ.สมจิตร์ ลากโนนเขวา ในหัวข้อ **การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการเพื่อกำหนดระดับคุณภาพของกระบวนการผลิต**

สำหรับผู้ที่จองสัมมนาล่วงหน้า ทางทีมงานมีของสัมมนาคุณมอบให้ แ่ววๆ ว่า เป็นหนังสือขายดีแห่งปีของสมาคมฯ และในวันสัมมนานั้นผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้ร่วมสนุกกับการจับสลากเพื่อรับของรางวัลพิเศษมากมาย เรียกได้ว่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งรางวัลและยังได้เยี่ยมชมงานที่มีนวัตกรรมใหม่มาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในเอเชียอีกหลายรายการอย่างจุใจ อย่าลืม..นะคะ เข้าร่วมสัมมนา แวะชมบูธสมาคมฯ และเยี่ยมชมงานได้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติไบเทค

**21-22 พฤษภาคม 2554 งานแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย** เป็นกิจกรรมเด่นของสมาคมฯ ที่จัดต่อเนื่องกันมาในทุกๆ ปี เพื่อเป็นการสนับสนุน รับผิดชอบต่อสังคม ร่วมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของเยาวชนไทยและผลักดันสู่การแข่งขันทะดับนานาชาติในงานนี้มีการแข่งขันด้วยกฎกติกาสากลที่มีการแข่งขันหลายรายการและขับเขี้ยวกันอย่างเอาจริง..ร่วมลุ้นระทึกกับทีมที่ท่านชื่นชอบจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศได้ ระหว่างเวลา 10-00-19.00 น. ณ MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ

**28 พฤษภาคม 2554** กับงาน **การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553** สมาชิก ส.ส.ท. พบกันที่ **อาคารสมาคม ชอยพัฒนาการ 18** ณ จุดลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. งานนี้ต้อนรับสมาชิกด้วยอาหารกลางวันและ**จัดปาร์ตี้พิเศษในหัวข้อ ทิศทางและนโยบายของอุตสาหกรรม**

ไทย โดยท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ท่านให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญและปาฐกถาในครั้งนี้ จากนั้นเป็นบรรยายพิเศษหัวข้อ อุตสาหกรรมนำไทยสู่ความยั่งยืนคู่สังคมไทย โดยคุณพญุงศ์กิติ์ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและที่เป็นไฮไลท์พิเศษของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้ นอกจากท่านสมาชิกได้รับร่วมรับทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ปีนี้สมาชิกสามัญยังคงได้มีการคัดเลือกตัวแทนเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่และเลือกนายกสมาคมฯท่านใหม่ เนื่องจากท่าน ศ.ดร.วิวัฒน์ ตันตะพานิชกุล ท่านต้องเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในตำแหน่งศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ที่ Tokyo Institute of Technology ณ ประเทศญี่ปุ่น

ในนามของสมาคมฯ Member club ของเราก็ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมและขอเชิญชวนสมาชิกสามัญ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมลงคะแนนเลือกผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมดูแล สนับสนุนส่งเสริมสมาคมฯ ของเราให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไปค่ะ

### แนะนำกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2554

วัน/เดือน/ปี	ชื่อกิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม	สถานที่
12-15 พ.ค. 54	งาน Intermach 2011งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรม	❖ ออกบูธพบปะสมาชิก ส.ส.ท. และเผยแพร่กิจกรรมสมาคมฯ ❖ จัดสัมมนาพิเศษเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม	ไบเทค
20-22 พ.ค.54	งานแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2554	❖ จัดแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. รอบชิงชนะเลิศ (ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมได้ฟรี!)	เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ
28 พ.ค.54	งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554	❖ จัดประชุมประจำปี ❖ จัดสัมมนาพิเศษ (ฟรี!) ❖ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและนายกสมาคมฯ	อาคารสมาคมฯ ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ

